



ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ ๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๓๕๐ หมู่ ๓ ตำบลหนองไผ่ อ.เมือง
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๖๖๐
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่องการดำเนินการตรวจสอบจำนวนนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดจากฐานข้อมูลนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และเด็กเล็กในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Development Center Information System : CCIS มาดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งว่านักเรียนหรือเด็กเล็กยังมีตัวตนอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำรายชื่อที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงมาเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็นเท็จ รวมถึงกรณีมีนักเรียนหรือเด็กเล็กมาสมัครเข้าใหม่ จะทำการปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณและการทำค่าของงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการกำชับ ติดตามตรวจสอบ และกำกับดูแลการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียนของสถานศึกษา โดยนำผลการตรวจสอบการมีตัวตนของนักเรียน มาดำเนินการนำข้อมูลของนักเรียนที่ไม่มีตัวตนออกจากระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นทั้งสองระบบ ในช่วงระยะเวลาเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิศักดิ์ แซ่จิ่ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา

โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



องค์การบริหารส่วนตำบล...
รับที่... นนบ
วันที่... ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา... ๑๐:๔๙ น.

ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๐

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐
กองการศึกษา
รับที่ 348
วันที่ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา 13.03 น.

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษณ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๕๘๙๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดศรีสะเกษขอความร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดำเนินการตรวจสอบจำนวนนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัด จากฐานข้อมูลนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และเด็กเล็กในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development Center Information System : CCIS) มาดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งว่านักเรียนหรือเด็กเล็กยังมีตัวตนอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำรายชื่อที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงมาเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็นเท็จ รวมถึงกรณีมีนักเรียนหรือเด็กเล็กมาสมัครเข้าใหม่ ลาออกหรือสมัครแล้วไม่มาเรียนหรือไม่อย่างไร นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รายงานผลการตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุป ดังนี้

๑. กรณีที่ไม่พบตัวเด็กเล็กและนักเรียน ส่วนใหญ่เกิดจาก
 - ๑.๑ นักเรียนและเด็กเล็กมาสมัครแล้วไม่มาเรียนหรือสมัครแล้วไปเรียนที่อื่น และไม่มีการแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
 - ๑.๒ นักเรียนและเด็กเล็กออกกระหว่างภาคเรียนโดยไม่มีการแจ้งหรือทำเรื่องลาออก
 - ๑.๓ นักเรียนขาดเรียน ไม่มาเรียนและไม่สามารถติดต่อได้

๒. จากกรณีตามข้อ ๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในสถานศึกษาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาไม่สามารถนำข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กออกจากระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS และ CCIS) ได้ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะทำการปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนและเด็กเล็กเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณและการทำค่าของงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และระบบยังไม่มีมาตรการหรือจำแนกข้อมูลเป็นช่วงระยะเวลาได้

จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษา โดยให้นำผลการตรวจสอบการมีตัวตนของนักเรียนและเด็กเล็ก มาดำเนินการนำข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนออกจากระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นทั้งสองระบบ ในช่วงระยะเวลาเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา...

การศึกษาท้องถิ่น ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) และให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามจำนวนนักเรียนและเด็กเล็กที่มีอยู่จริง ทั้งนี้ ขอให้อำเภอติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น รวมทั้งให้มีการลงพื้นที่สุ่มตรวจการบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ)
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๓๗๘๖